



พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ



เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดย ผศ.จินตนา เวณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสนี้ด้วย สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกมหาวิทยาลัย และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมคณะกรรมการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2564



อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. การออกให้บริการวิชาการ (จัดห้องสมุดโรงเรียน) รายงาน
2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

โอกาสนี้ อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบกระเช้าผลไม้สวัสดิ์ปีใหม่ กับ ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ร่วมรณรงค์แต่งกายในวันปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ถ่ายภาพหมู่การแต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี ร่วมกับ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแต่งกายในวันปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีในทุกวันจันทร์, ชุดผ้าไทยในทุกวันอังคาร และวันหยุดพิเศษและชุดกีฬาหรือชุดภาพเรียบร้อยในทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป



โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัยในอาคาร ตามแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องการบริหารป้องกันเหตุและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจนเพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สามารถป้องกันเหตุและระงับเหตุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร